



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp.

Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV với không khí làm việc sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận, được cử tri và dư luận xã hội đánh giá cao. Kết quả kỳ họp tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc chuẩn bị, tiến hành kỳ họp; sự trân trọng, lắng nghe, tham gia tích cực, chủ

động, đóng góp ý kiến trí tuệ, tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội; sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự tham gia, đưa tin kịp thời, chính xác của các cơ quan thông tấn, báo chí. Đặc biệt, kết quả kỳ họp cho thấy hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, được cử tri cả nước quan tâm, theo dõi sát sao, kịp thời đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng

thần, xây dựng vào các nội dung Quốc hội xem xét, thảo luận. Sau 21 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm (từ ngày 21/5 đến ngày 15/6/2018), kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV đã kết thúc với những kết quả chủ yếu sau:

1. Về công tác lập pháp

Các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp có ý nghĩa và cùng quan trọng, được đồng đạo cử tri quan tâm, tiếp tục thể chế hóa chủ

trương, đường lối của Đảng (nhất là các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương) và Hiến pháp năm 2013, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Quốc hội đã thông qua 7 luật: Luật Đo đạc và bản đồ; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Cảnh tranh; Luật Quốc phòng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch. Quốc hội cho ý kiến về 9 dự án luật khác: Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

(Xem tiếp trang 4)

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự



Đồng chí Đảng Trọng Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

Đó là kết luận của đồng chí Đảng Trọng Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh tổ chức sáng ngày 15/6. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành dự hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã

nghe các ngành báo cáo về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cả nước và trên địa bàn tỉnh thời gian qua; làm rõ những chiều dài, thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch kích động, lợi dụng, lôi kéo người dân, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên và công nhân lao động tham gia tuần hành, gây rối trật tự công cộng dẫn đến vi phạm pháp luật. Các đại biểu cũng đã tham mưu các giải pháp đấu tranh có hiệu quả với luận điệu sai trái, bảo vệ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

(Xem tiếp trang 4)
KHẮC ĐUẤN

Triển khai Luật Quản lý ngoại thương

Sáng ngày 15/6, Sở Công Thương tổ chức hội nghị triển khai Luật Quản lý ngoại thương tới trên 100 đại biểu là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu và cán bộ quản lý nhà nước trong ngành Công Thương, lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh.

Luật Quản lý ngoại thương được ban hành rất cần thiết, phù hợp với quan điểm của Đảng, Nhà nước, góp phần hoàn thiện trong khuôn khổ pháp lý, điều chỉnh hoạt động ngoại thương và tăng cường công cụ quản lý nhà nước về ngoại thương theo hướng bảo đảm minh bạch, hiệu quả, phù hợp với cam kết quốc tế, nhất là thể hiện quan điểm hỗ trợ hoạt động ngoại thương của Nhà nước nhằm tận dụng tối đa các ưu đãi trong khuôn khổ hợp tác thương mại song phương và đa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến về Luật Quản lý ngoại thương và các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, một số biện pháp phát triển ngoại thương, xuất xứ hàng hóa và Thông tư số 05/2018/TT-BCT ngày 3/4/2018 của Bộ Công Thương quy định về xuất xứ hàng hóa.

Các nghị định đều là những văn bản quan trọng góp phần bảo đảm Luật Quản lý ngoại thương, đồng thời cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện cho hoạt động ngoại thương và thương nhân trong hoạt động xuất nhập khẩu.

THU THỦY

THÀNH PHỐ Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 2.579 tỷ đồng



Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Một thành viên may TAV (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình).

6 tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 2.579 tỷ đồng, bằng 48,67% kế hoạch, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng giá trị khối lượng thực hiện các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách thành phố và vốn đầu tư phát triển của tỉnh được phân cấp ước đạt gần 50 tỷ đồng; đã cơ bản hoàn thành công trình Đền thờ Bắc Hồ, công trình san nền, đắp núi cảnh quan; hạ tầng quảng trường, đường vành đai phía Nam, cầu vượt sông Trà Lý, các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, vỉa hè, điện chiếu sáng...

Ngoài ra, thành phố đang tập trung triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, công trình bảo đảm tiến độ; tiếp tục cải tạo, sửa chữa, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

ĐỨC ĐỒNG

VŨ THƯ Hơn 12.100 khách hàng đang vay vốn ưu đãi của Chính phủ

Từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vũ Thư tích cực bám sát kế hoạch để phân khai kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đến ngày 31/5, hơn 12.100 người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện đang được vay vốn ưu đãi của Chính phủ với tổng dư nợ đạt 315,33 tỷ đồng, đạt 99,32% kế hoạch năm 2018; tổng doanh số cho vay đạt 57,46 tỷ đồng. Các chương trình có tỷ lệ dư nợ cao như: cho vay ưu đãi sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 104,85 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo 136,96 tỷ đồng.

Cùng với việc tích cực cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi, Phòng giao dịch còn chú trọng công tác thu nợ nhằm nâng cao chất lượng tín dụng. Đến ngày 31/5, Phòng giao dịch đã thu hồi được hơn 41 tỷ đồng nguồn vốn các chương trình đã đến hạn, trong đó chủ yếu là chương trình cho vay hộ cận nghèo 22,69 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo 7,59 tỷ đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 5,28 tỷ đồng.

MINH HƯƠNG

Công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019

Sáng ngày 15/6, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019 đối với 28 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả công bố, có 10 trường có điểm chuẩn tuyển sinh trên 30 điểm; 1 trường điểm chuẩn dưới 20 điểm, còn lại là các trường điểm chuẩn từ 20,25 đến 29,75 điểm. Điểm chuẩn tuyển sinh cao nhất ở Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh là 37,25 điểm.



Năm nay, điểm chuẩn vào các trường có sự thay đổi theo chiều hướng tăng so với năm trước. Nhiều trường tăng từ 2 - 4 điểm so với năm trước như: THPT Nguyễn Đức Cảnh tăng 4 điểm; THPT Bắc Đông Quan tăng 4 điểm; THPT Đông Thụy Anh tăng 3,5 điểm.

Theo kết quả thi cùng với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trường THPT công lập, 28 trường đã tuyển đủ 15.775 chỉ tiêu. Trong kỳ thi, toàn tỉnh có hơn 5.000 học sinh không trúng tuyển. Những học sinh này có thể đăng ký học trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp dạy nghề hoặc trường đào tạo nghề.

ĐẶNG ANH

(Để biết cụ thể điểm chuẩn của các trường, các bạn theo dõi trên Báo Thái Bình điện tử: baothaibinh.com.vn)

Học sinh thi đỗ Trường THPT Chuyên Thái Bình cao nhất tỉnh

Năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo hoàn thành và đạt kế hoạch đề ra; quy mô trường lớp không ngừng mở rộng, tăng gần 2.500 học sinh và 5 trường mầm non tư thục. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, dẫn đầu toàn tỉnh trong nhiều cuộc thi chủ chốt. Tỷ lệ trẻ vào học mầm non tăng, bảo đảm các chỉ tiêu về phổ cập trẻ 5 tuổi, tiểu học và THCS. 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,82%, trong đó khá, giỏi chiếm trên 82%. Số học sinh thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Thái Bình đạt 56%, cao nhất tỉnh; 8/9 thủ khoa là học sinh thành phố. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn đạt 100%, trên chuẩn đạt 91,25%.

MINH NGUYỆT

Xây vững cầu nối Đảng với dân

(Xem trang 3)



Đường giao thông thôn Vị Thủy, xã Thái Dương (Thái Thụy) được người dân củng cố và trồng hoa ven đường tạo cảnh quan sạch đẹp.

THÀNH PHỐ, KIẾN XƯƠNG Được mùa lúa

(Xem trang 2)

